

Số: 294 /TB-VP

Kiên Giang, ngày 23 tháng 3 năm 2022

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Minh Thành, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác phòng chống tội phạm, phòng chống mua bán người, phòng chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2021

Ngày 21 tháng 3 năm 2022, tại trụ sở UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Minh Thành, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh (Ban Chỉ đạo tỉnh) đã chủ trì Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác phòng chống tội phạm, phòng chống mua bán người, phòng chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2021. Tham dự Hội nghị có các Phó Trưởng ban và thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ trưởng và các Tổ phó Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo tỉnh (theo Quyết định số 520-QĐ/TU ngày 28-01-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy); Trưởng phòng các phòng nghiệp vụ, cán bộ tuyên truyền của Công an tỉnh; đại diện các tập thể được Bộ Công an khen thưởng. Đại biểu cấp huyện có Thường trực Huyện ủy, Thành ủy; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc các huyện, thành phố; Đội trưởng: Đội Điều tra, Đội Xây dựng phong trào và phụ trách xã về an ninh trật tự thuộc Công an cấp huyện. Đại biểu cấp xã có Chủ tịch UBND, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Trưởng Công an các xã, phường, thị trấn. Vắng các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh: Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Văn hóa và Thể thao, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Hội Người cao tuổi tỉnh; thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh cử cấp phòng dự thay: Sở Y tế, Tỉnh đoàn, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Kiên Giang, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy).

Sau khi nghe báo cáo của Công an tỉnh - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh và ý kiến phát biểu thảo luận của lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể và địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Minh Thành, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Năm 2021, tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó dự báo. Ở trong nước và trong tỉnh, dịch Covid-19 đã tác động tiêu cực, ảnh hưởng nặng nề đến mọi mặt của đời sống xã hội, nhất là đợt bùng phát dịch lần thứ 4 làm phát sinh nhiều vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự như: Các thế lực thù địch, tổ chức phản động, phần tử xấu gia tăng tuyên truyền, xuyên tạc, tung tin sai sự thật về dịch bệnh, chống phá Đảng, Nhà nước, gây hoang mang dư luận; gia tăng người nhập cảnh trái phép; sản xuất, kinh doanh bị đình trệ, nhiều hoạt động văn hóa, xã hội bị ảnh hưởng nghiêm trọng, đặt ra nhiều khó khăn, thách thức trong nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh.

Trước tình hình trên, với tinh thần quyết tâm cao, các sở, ngành, địa phương đã có nhiều nỗ lực, cố gắng triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, có hiệu quả các mặt công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua bán người; phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đạt được nhiều kết quả tích cực. Nổi bật là: (1) Đã tham mưu Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 14-6-2021 về tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm và giải quyết tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 và tổ chức Hội nghị triển khai quán triệt đến lãnh đạo chủ chốt các ngành, các cấp, qua đó đã nâng cao nhận thức và vai trò trách nhiệm của các ngành, các cấp trong phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; (2) Tập trung thực hiện quyết liệt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; tỷ lệ giải quyết tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố đạt cao (đạt 92,02%); tội phạm về trật tự xã hội tiếp tục được kéo giảm (giảm 7,49% so với cùng kỳ năm 2020), tỷ lệ điều tra khám phá án đạt cao (đạt 95,57%), trong đó, án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%; triệt xóa nhiều băng nhóm tội phạm và tụ điểm đánh bạc quy mô lớn, bắt xử lý hàng trăm đối tượng; bắt giữ, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật về kinh tế, ma túy nhiều hơn (kinh tế nhiều hơn 31,93%, ma túy nhiều hơn 37,86%); công tác tiếp nhận, tổ chức cai nghiện cho các đối tượng ở Cơ sở cai nghiện ma túy đa chức năng tỉnh được thực hiện tốt; (3) Phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhất là phong trào quần chúng tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội ngày càng có chiều sâu, đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý thức "tự phòng, tự quản, tự bảo vệ" của cán bộ và Nhân dân, hỗ trợ tích cực cho lực lượng chức năng phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; nhiều mô hình phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội hoạt động có hiệu quả được nhân rộng ở các địa bàn.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì tình hình tội phạm, HIV/AIDS, ma túy, mại dâm ở một số nơi có lúc còn phức tạp; tội phạm trật tự xã hội, vận chuyển hàng cấm, xuất nhập cảnh trái phép sau nới lỏng giãn cách

xã hội có dấu hiệu gia tăng; tội phạm và người nghiện các chất ma túy có lúc, có nơi còn diễn biến phức tạp, gây lo lắng trong Nhân dân; quản lý, giáo dục các đối tượng tại địa bàn cơ sở có nơi chưa chặt chẽ, nhất là quản lý các đối tượng từ nơi khác đến.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THỜI GIẠN TỚI

Năm 2022, tình hình chính trị, kinh tế - xã hội thế giới, khu vực sẽ còn diễn biến phức tạp. Trong nước và trong tỉnh các thế lực thù địch, tổ chức phản động tiếp tục chống phá trên nhiều mặt, lợi dụng không gian mạng để xuyên tạc, kích động, gây rối an ninh, trật tự. Hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội vẫn còn phức tạp ở một số địa phương; ngày càng xuất hiện nhiều thủ đoạn phạm tội mới, tinh vi, nguy hiểm, phức tạp hơn; đời sống Nhân dân còn gặp nhiều khó khăn.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống tội phạm, phòng chống mua bán người, phòng chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phấn đấu đạt được mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ năm 2022 đã đề ra, đề nghị các cấp, các ngành tập trung thực hiện một số nội dung trọng tâm sau đây:

1. Tiếp tục triển khai, quán triệt thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trọng tâm là Kết luận số 13-KL/TW ngày 16-8-2021 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW, ngày 22-10-2010 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Kết luận số 15-KL/TW ngày 30-9-2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 22-6-2015 của Bộ Chính trị về công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới; Kết luận số 44-KL/TW ngày 22-01-2019 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; Quyết định số 1944/QĐ-TTg ngày 18/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình thực hiện Kết luận số 13-KL/TW và Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016-2025 và định hướng đến năm 2030.

2. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ban Chỉ đạo các cấp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nắm, đánh giá, dự báo tình hình; chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền triển khai các giải pháp để giải quyết có hiệu quả tình hình an ninh, trật tự nổi lên trên địa bàn, nhất là tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội. Đồng thời gắn kết chặt chẽ công tác bảo đảm an ninh, trật tự với thực hiện

PHÍ
: B/
AN
KIẾ

mục tiêu phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

3. Tiếp tục đổi mới nội dung và hình thức công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, Nhân dân đấu tranh với các luận điệu sai trái, âm mưu, hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch, tổ chức phản động; phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Phát huy tối đa vai trò các kênh thông tin, phương tiện thông tin, truyền thông; thực hiện công tác tuyên truyền thường xuyên, liên tục, phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức, phù hợp với thực tế tình hình của từng địa bàn, điều kiện kinh tế - xã hội của đơn vị, địa phương; nâng cao hiệu quả hoạt động và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

4. Tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 14-6-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm và giải quyết tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 132/KH-UBND ngày 20/8/2021 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU. Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả hoạt động của các loại tội phạm; kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ; mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, nhất là băng, ổ, nhóm tội phạm, tội phạm giết người, trộm cắp, cố ý gây thương tích, đánh bạc, "tín dụng đen"; tập trung vận động đầu thú và truy bắt các đối tượng truy nã.

Thực hiện có hiệu quả công tác cải cách tư pháp; chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố; điều tra, xử lý tội phạm, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm, bức cung, nhục hình; đảm bảo an ninh, an toàn các cơ sở giam giữ. Tăng cường công tác lập hồ sơ đưa đối tượng vào cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng; tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ đối tượng giáo dục tại xã, phường, thị trấn; làm tốt công tác tái hòa nhập cộng đồng cho những người chấp hành xong án phạt tù, được đặc xá, tha tù trước thời hạn nhằm phòng ngừa tội phạm phát sinh.

5. Triển khai có hiệu quả các Kế hoạch phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh; nâng cao chất lượng hoạt động tư vấn, chăm sóc, điều trị và can thiệp làm giảm tác hại HIV/AIDS; phấn đấu kiểm chế sự gia tăng người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh. Tăng cường triệt xóa các tụ điểm mại dâm hoạt động phức tạp; nâng cao hiệu quả hoạt động Đội kiểm tra liên ngành 178 tỉnh thường xuyên kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ, không để hoạt động mại dâm "trá hình" gây bức xúc trong Nhân dân.

6. Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, lãnh đạo chủ chốt các ngành, các cấp trong thực hiện nhiệm vụ được giao; phải xem xét trách nhiệm người đứng đầu các ngành, các cấp nếu để xảy ra các vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, kéo dài về tội phạm, tệ nạn xã hội thuộc lĩnh vực, địa bàn phụ trách mà chậm phát hiện, xử lý. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ, đoàn công tác liên quan đến phòng, chống tội phạm, nhất là Tổ công tác liên ngành tập trung xử lý nhanh, dứt điểm các vụ việc phức tạp xảy ra trên địa bàn tỉnh; phát huy hiệu quả hoạt động của các tổ, đoàn công tác liên ngành trong công tác phòng, chống tội phạm.

7. Nâng cao hiệu quả đối ngoại, hợp tác quốc tế, nhất là với chính quyền và lực lượng vũ trang các tỉnh giáp biên của Campuchia trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh biên giới, phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên tinh thần hòa bình, hữu nghị.

8. Kịp thời củng cố kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cấp huyện, xã; sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động, nâng cao vai trò, trách nhiệm của các thành viên. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo các cấp, đồng thời gắn trách nhiệm của các thành viên Ban Chỉ đạo với việc tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 11-NQ/TU và Kế hoạch số 132/KH-UBND.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh đến các sở, ban, ngành, địa phương và Thành viên, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo tỉnh biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- CT và các PCT. UBND tỉnh;
- Các Phó Trưởng ban và thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ trưởng và các Tổ phó Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo tỉnh (theo Quyết định số 520-QĐ/TU ngày 28-01-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy);
- Huyện ủy, Thành ủy;
- UBND huyện, thành phố;
- Lãnh đạo VP, P. Nội chính;
- Lưu: VT, hvlv.

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Đỗ Thị Lệ Hảo